

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

Số 93 - CV/ĐU

V/v quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai  
thực hiện các văn bản của Trung ương

Kính gửi: - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra,  
các Ban của Đảng ủy Bộ;  
- Các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư pháp nhận được các văn bản của Bộ Chính trị: Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 28-QĐ/TW, ngày 16/8/2021 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; các văn bản của Ban Bí thư: Kết luận số 09-KL/TW, ngày 09/7/2021 về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 (Các văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp/Đảng Đoàn thể/Văn bản tài liệu/Văn bản tài liệu cấp trên).

Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến toàn văn nội dung các văn bản, nghị quyết, kết luận nêu trên đến cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các văn bản nêu trên bảo đảm tiến độ, chất lượng và phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Đề nghị Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam, các Chi bộ: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến về các nội dung có liên quan đến cán bộ, nhân dân.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Đảng ủy Bộ để kịp thời tháo gỡ. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp (để b/c);
- Lưu VP Đảng - Đoàn thể.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Kim Tinh